

*Thanh Oai, ngày 04 tháng 7 năm 2021*

**THƯ KÊU GỌI**  
**Toàn dân chung tay phòng, chống dịch COVID-19**

Kính gửi: Các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân Thanh Oai

Phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thời gian qua với tinh thần quyết liệt nhất, sức đồng lòng cao nhất, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Oai đã quyết tâm cao trong công tác phòng chống dịch COVID-19, bước đầu đã đạt được những kết quả trong công tác phòng, chống dịch, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân. Huyện ủy- HĐND- UBND huyện Thanh Oai, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Oai xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự cống hiến của các lực lượng tuyến đầu, sự chia sẻ, hỗ trợ kịp thời về cả vật chất và tinh thần của nhân dân, doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch thời gian qua.

Tuy nhiên tình hình dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều địa phương, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận nhiều ca bệnh và ổ dịch phức tạp, trong đó một số ca mắc được phát hiện qua sàng lọc đối tượng ho sốt; bên cạnh đó, biến chủng mới của virus có độ nguy hiểm cao, lây lan nhanh khiến tình hình dịch ngày càng lan rộng, bùng phát tại nhiều địa phương, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và đang tác động nhiều mặt đến đời sống Nhân dân và kinh tế- xã hội của đất nước. Đòi hỏi công tác phòng chống dịch phải quyết liệt hơn, đồng bộ hơn và thực hiện nghiêm các giải pháp phòng dịch chủ động.

Thực hiện Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng bí thư, Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội, với quyết tâm vì sức khỏe và an toàn của người dân, Huyện ủy- HĐND- UBND huyện Thanh Oai, kêu gọi các cấp chính quyền, và toàn thể nhân dân Thanh Oai chung tay, nỗ lực cao nhất, đẩy lùi dịch bệnh, vì sức khỏe của mỗi cá nhân, vì sức khỏe của cộng đồng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17/CT-UBND chỉ còn vài ngày nữa, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân huyện Thanh Oai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và của Huyện, với tinh thần “cá nhân tự bảo vệ cá nhân”, “gia đình tự bảo vệ gia đình”, “thôn/ xóm/ cụm dân cư tự bảo vệ thôn, xóm, cụm dân cư”, “doanh nghiệp tự bảo vệ doanh nghiệp”; mỗi người dân phải là 1 chiến sĩ, mỗi gia đình là 1 pháo đài, chung tay chống dịch; ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân

trong lúc này vô cùng quan trọng, để cùng cộng đồng, chính quyền các cấp quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh. Giữ vững thành quả trong công tác phòng chống dịch, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trân trọng cảm ơn ./.

**TM. UBND HUYỆN  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Sáng**